



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทดแทน)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงิน
นอกงบประมาณ เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทดแทน) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสำนักงานจัดหางาน
จังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน โดยกำหนดสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป/ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ซึ่งเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน ดังนี้

ก) รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับการทดสอบ
ในวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการ
กระทรวงแรงงาน (ชั้น ๑) ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้

๑. ไปรายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. หากผู้ใดไม่มา
รายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการประเมินในครั้งนี้

๒. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ

๓. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๔. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ค) การประกาศ...

ค) การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ที่ปิดประกาศชั้น ๑ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ และทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/krabi

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวอรสิริภัค ศิวโรจน์)

จัดหางานจังหวัดกระบี่

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทดแทน)

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จากเงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทดแทน)

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นางสาวผกามาศ แข่งงาม
๐๐๒	นางสาววิภา สนั่นก้อง
๐๐๗	นายอดิเทพ คงแก้ว
๐๑๒	ว่าที่ ร.ต. ธีรพัฒน์ ประชุมสุข
๐๑๕	นายสุรสิทธิ์ ภิญโญ
๐๑๖	นางสาวจินณพัต ศรีเกิด
๐๑๗	นางสาวญาดานันท์ ไส้ไทย
๐๒๕	นางสาวอังคณา ชูแก้ว
๐๒๖	นางสาวสุวิชชา ชาญณรงค์
๐๒๘	นางสาวสิริลักษณ์ หลับสัน

